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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um langtímameðferð fyrir geðsjúk börn.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur.

Hvernig hyggjast heilbrigðisyfirvöld bregðast við þeim vanda sem geðsjúk börn sem þurfa
langtímameðferð búa nú við? Er fyrirhugað að hefja langtímameðferð eða framhaldsmeðferð
að lokinni meðferð á barna- og unglingageðdeild fyrir þennan sjúklingahóp?


